

17. ความเห็นทั่วไป ก่อนข้าพเจ้าไปรับตำแหน่ง เพื่อนชาวอเมริกันเตือนข้าพเจ้าเรื่องการให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ว่า จะถูกรุมถามอย่างลึมหลึมตาไม่ขึ้นทีเดียว ร้ายกว่าการให้สัมภาษณ์ในเมืองไทยมากนัก, ข้อนี้ก็เป็นความจริง จะสังเกตได้จากรายการโทรทัศน์ซึ่งรัฐมนตรีและข้าราชการผู้ใหญ่ของสหรัฐมาร่วมรายการ Face the Nation, Meet the Press, Etc. ว่าเป็นอย่างนั้นจริง ๆ แต่อย่างไรก็ดี เมื่อเราคอยหาความรู้ใหม่ ๆ อยู่ทุกวันแล้ว ปัญหาเรื่องความสามารถที่จะตอบไม่ได้จึงไม่เกิดขึ้น ในบางคราวเรายังย้อนถามผู้ถามได้ด้วยซ้ำไป, การตอบคำถามหลังการพูดในที่ต่าง ๆ ก็เป็นเช่นเดียวกันกับที่ข้าพเจ้ากล่าวนี้ โดยสรุปก็คือ ถ้าเราสามารถผ่านได้ได้ด้วยดีครั้งแรก ไม่ว่าจะเป็นการพูด, การตอบคำถาม, การสัมภาษณ์แล้วครั้งหลัง ๆ ก็ง่ายไปเอง, หลักสำคัญเราต้องมีความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ มากที่สุดที่จะมากได้, และต้องพยายามเสนอความคิดเห็นใหม่ ๆ แก่ผู้ฟังด้วย, ถ้าถือหลักการนี้และถือนโยบายของรัฐบาลที่ได้รับมอบหมายไปแล้ว ก็จะไม่รู้สึกเป็นภาระอะไรมากนัก.

ความเคลื่อนไหวภายในสถาบันบัณฑิตบริหารศาสตร์

แต่งตั้งคณบดี ผู้อำนวยการสำนักและรองคณบดีในสถาบัน ฯ

มีคำสั่งแต่งตั้งให้ข้าราชการในสถาบันดำรงตำแหน่งดังนี้

1. นายศรีปริญญา รามโกมุท ข้าราชการพลเรือนสามัญชั้นเอก ผู้รักษาการในตำแหน่งคณบดีคณะสถิติประยุกต์ เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจ อีกตำแหน่งหนึ่ง
2. นายจักรกฤษณ์ นรนิติผดุงการ ข้าราชการพลเรือนสามัญชั้นเอก ตำแหน่งอาจารย์เอก คณะรัฐประศาสนศาสตร์ เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิจัย
3. นายไพรัช กฤษณมิมะ ข้าราชการพลเรือนสามัญชั้นเอก ตำแหน่งอาจารย์เอก คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งรองคณบดี คณะพัฒนาการเศรษฐกิจอีกตำแหน่งหนึ่ง

๕ ๕๕๕
ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2511 เป็นต้นไป

อาจารย์ของสถาบัน ฯ ได้เลื่อนเป็นชั้นพิเศษ

พ.อ. สนิท ทวีสมบูรณ์ ข้าราชการพลเรือนสามัญชั้นเอก คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้เลื่อนชั้นเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญชั้นพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2511 เป็นต้นไป

แต่งตั้งอาจารย์ชั้นพิเศษ และรองศาสตราจารย์ในสถาบัน ฯ

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญชั้นพิเศษ ในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ดำรงตำแหน่งดังต่อไปนี้

1. พ.อ. สนิท ทวีสมบูรณ์ เป็นอาจารย์ชั้นพิเศษ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2512 เป็นต้นไป
2. นางมัลลี เวชชาชีวะ เป็นรองศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2511 เป็นต้นไป

อาจารย์ของสถาบัน ฯ ได้รับเกียรติจากต่างประเทศ

1. อาจารย์ทิตยา สุวรรณชฎ อาจารย์ประจำสำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้รับเชิญจากธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank) ให้ร่วมในคณะผู้วิจัยของธนาคารซึ่งทำการศึกษาตามโครงการช่วยเหลือวางแผนพัฒนาในบริเวณที่ราบเวียงจันทน์ประเทศลาว

อาจารย์ทิตยา ไปในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านสังคมวิทยาชนบท และมีกำหนดปฏิบัติงานให้แก่ธนาคาร 4 เดือน นับแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2512 เป็นต้นไป บุคคลอื่น ๆ ในคณะได้แก่ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจการเกษตรจากฟิลิปปินส์ ด้านสหกรณ์จากไต้หวัน ด้านกลไกกรรมจากญี่ปุ่น และด้านวิศวกรรมจาก Netherlands Engineering Consultants

2. อาจารย์บุญชู ทิษยวณิช อาจารย์ประจำสำนักฝึกอบรม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้รับเชิญจากองค์การอาหารและเกษตร แห่งองค์การสหประชาชาติ (FAO) ให้ไปปฏิบัติงานในตำแหน่งเศรษฐกรขององค์การ ณ ศาลาสันติธรรม มีกำหนดระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2511 เป็นต้นไป

อาจารย์ของสถาบัน ฯ เดินทางไปศึกษาต่อและอบรมต่างประเทศ

อาจารย์เกษม อุณหสุวรรณ ได้รับทุนของรัฐบาลเนเธอร์แลนด์ เพื่อไปศึกษาและอบรมในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ณ กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ เป็นเวลา 6 เดือน ได้ออกเดินทางไปแล้วเมื่อเดือนมกราคม ศกนี้

อาจารย์ใหม่ของสถาบัน ฯ

ระยะนี้มีอาจารย์ใหม่ในคณะ สำนักต่าง ๆ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ดังนี้

1. อาจารย์นิกร วัฒนพนม คุณวุฒิการศึกษาระดับบัณฑิต (คณิตศาสตร์) จากวิทยาลัยการศึกษาประสานมิตร เป็นอาจารย์ตรี คณะสถิติประยุกต์

2. อาจารย์สมศักดิ์ เอี่ยมทะวงษ์ คุณวุฒิการศึกษาระดับบัณฑิต จากวิทยาลัยการศึกษาประสานมิตรและประกาศนียบัตรชั้นสูง วิชาเฉพาะโสตทัศนศึกษา เป็นอาจารย์ตรี สำนักฝึกอบรม

3. อาจารย์นิตยา พิรานนท์ คุณวุฒิอักษรศาสตรบัณฑิตและอนุปริญญาบรรณารักษศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ M.S. in L.S. จากมหาวิทยาลัย Florida โอนจากแผนกห้องสมุดกองกลางมหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นอาจารย์โท สำนักบรรณสารการพัฒนาสถาบัน ฯ ขอต้อนรับอาจารย์ทุกท่าน

การรับมอบที่ดินที่ตั้งสถาบัน ฯ

ตามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดซื้อที่ดิน ตำบลคลองจั่น อำเภอบางกะปิ จำนวน 40 ไร่ ในราคา 4,863,300 บาท จากกรมประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เป็นที่ตั้งถาวรของสถาบัน ฯ นั้น ต่อมาเมื่อวันที่ 22 มกราคม ศกนี้ คณะกรรมการรับมอบที่ดินของสถาบัน ฯ ได้รับมอบที่ดินดังกล่าวเป็นทางการจากกรมประชาสัมพันธ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ผู้มีเกียรติมาเยือนสถาบัน ฯ

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2511 ศาสตราจารย์ Herman B. Wells อธิการบดีแห่งมหาวิทยาลัยอินเดียน่า ได้มาเยือนสถาบัน ฯ ในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์ ดร. มาณี หุวะนันท์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงน้ำชาเพื่อเป็นเกียรติแก่ ศาสตราจารย์ด้วย

การบรรยายทางวิชาการ

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2511 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้จัดให้มีการบรรยายทางวิชาการ ณ ห้องประชุมเล็กมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง "Future Growth of the American Economy and Its International Effect" ผู้บรรยายได้แก่ Dr. Robert C. Turner ศาสตราจารย์ที่มีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยอินเดียน่า

การฝึกอบรมของสำนักฝึกอบรม

1. ระหว่างวันที่ 5 พฤศจิกายน--3 ธันวาคม 2511 สำนักฝึกอบรม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมกับโรงเรียนเสนาธิการทหารได้จัดให้มีการสัมมนาขึ้นโดยที่สำนักฝึกอบรมได้พิจารณาเห็นว่า การบริหารงานของฝ่ายพลเรือนและทหารนั้นยังมีข้อแตกต่างกันอยู่ จึงได้จัดให้มีการสัมมนาเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน สำหรับการสัมมนาครั้งนี้ได้จัดให้มีขึ้นที่โรงเรียนเสนาธิการทหาร, สำนักงาน ก.พ. และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ แห่งละ 3 ครั้ง

2. ระหว่างวันที่ 4-13 พฤศจิกายน 2511 และระหว่างวันที่ 18-23 พฤศจิกายน 2511 สำนักฝึกอบรม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหัวหน้าแผนกรุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ของการไฟฟ้าฯ ณ ห้องประชุมสำนักฝึกอบรม มีผู้เข้ารับการอบรม 22 คน

3. เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2511 วิทยาลัยพยาบาล ได้จัดให้มีการฝึกอบรมพยาบาลของวิทยาลัยพยาบาล ในการนี้ ศาสตราจารย์อมร รักษาสัตย์ ผู้อำนวยการสำนักฝึกอบรม ได้เป็นผู้บรรยายเรื่องหลักบริหาร

4. เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2511 กรมการแพทย์ทหารบก ได้จัดให้มีการอบรม นายแพทย์ทหารของกรมการแพทย์ทหารบก ในกา^รนี้ อาจารย์ทัศนีย์ มุกสิกไชย อาจารย์สำนัก ผูกอบรมได้ไปเป็นผู้บรรยายเรื่องมนุษยสัมพันธ์

5. เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2511 กรมอนามัย ได้จัดให้มีการสัมมนา ณ ศูนย์อบรม อนามัยจังหวัดอุบลราชธานี ในกา^รนี้ อาจารย์สุรัชย์ สุฟไปฏก อาจารย์สำนักผูกอบรม ได้ไป เป็นผู้บรรยายเรื่อง เทคนิคการผูกอบรม

6. ระหว่างวันที่ 23-27 ธันวาคม 2511 ศูนย์เพิ่มผลผลิตแห่งประเทศไทย ได้จัด ให้มีการสัมมนาผู้บริหารของศูนย์ ฯ ขึ้น ในกา^รนี้ศาสตราจารย์อมร รักษาสัตย์ ได้ไปเป็นผู้ นำอภิปราย เรื่อง การบริหารงานองค์การ และอาจารย์พจน์ เพชรบูรณ์ ได้เป็นผู้นำอภิปราย เรื่อง การวินิจฉัยสั่งการ

งานต้อนรับปีใหม่

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2511 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้จัดให้ มีกา^รรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน เพื่อเป็นการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ในระหว่าง อาจารย์ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสถาบัน ฯ ทุกคน หลังจากกา^รรับประทานอาหารเสร็จ แล้ว ได้มีการจับสลากเพื่อแลกเปลี่ยนของขวัญกัน ศาสตราจารย์มัลย์ หุวะนันท์ อธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้ให้เกียรติเป็นผู้มอบของขวัญให้แก่คนที่จับสลากได้นั้น ด้วย

ในวันที่ 28 ธันวาคม 2511 นักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้ จัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ณ บริเวณสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ตำบลคลองจั่น และรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน ในระหว่างอาจารย์และนักศึกษาของสถาบัน

ต่อมาเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2511 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้จัด การแข่งขันฟุตบอลเชื่อมสามัคคีในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่สองคู่คือ คู่ที่ 1 ระหว่าง ทีมข้าราชการอำเภอบางกะปิกับทีมคณาจารย์และนักศึกษาอาวุโสชั้นปริญญาโทของสถาบัน ฯ สำหรับทีมข้าราชการ อำเภอบางกะปิมีผู้ร่วมทีมคือ ท่านนายอำเภอ ท่านหัวหน้าสถานีตำรวจ นครบาลหัวหมาก ข้าราชการอำเภอบางกะปิ ตำรวจและข้าราชการครู ร.ร. บางกะปิ ส่วน

ทีมของสถาบัน ฯ มีผู้ร่วมทีมคือศาสตราจารย์ ดร. มาลัย หุวะนันทน์ อธิการบดี ผู้อำนวยการสำนัก รองคณบดี คณาจารย์ และนักศึกษาอาสาสมัครชั้นปริญญาโท ผลของการแข่งขันครั้งนี้ปรากฏว่าเสมอกัน 1 ประตูต่อ 1 การแข่งขันคู่ที่ 2 เป็นการแข่งขันระหว่าง นักศึกษาชั้นปริญญาตรีกับนักศึกษาปริญญาโท ผลของการแข่งขันปรากฏว่านักศึกษาปริญญาตรีชนะ 2 ประตูต่อ 0 งานได้เสร็จไปด้วยอัธยาศัยไมตรีระหว่างหน่วยงานที่สำคัญทั้งสองที่ตั้งอยู่ในอำเภอ

ความเคลื่อนไหวในวงวิชาการทางการบริหารและเศรษฐกิจภายในประเทศ และในต่างประเทศ

การจัดสัมมนาปัญหาทางวิชาการ Athens Center of Ekistics

ศูนย์การศึกษา Athens Center of Ekistics แห่งองค์การเทคโนโลยีแห่งกรุงเอเธนส์ (Athens Technological Organization) ได้ประกาศว่าในระหว่าง วันที่ 7 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2512 ศูนย์ ฯ จะจัดให้มีการสัมมนาปัญหาทางวิชาการ ประจำปี 1969 ขึ้น ณ กรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ หัวข้อเรื่อง สำหรับการอภิปรายคือ "Society and Human Settlement" ศูนย์ขอเชิญชวนหน่วยงานหรือบุคคลที่สนใจในประเทศไทยเข้าร่วมด้วย หน่วยงานหรือบุคคลใดที่สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดได้จาก The Director, International Programs, Athens Center of Ekistics, P.O. Box 471 Athens.

ญี่ปุ่นให้เงินแก่ธนาคารพัฒนาเอเชีย

ในขั้นญี่ปุ่นจะให้เงินแก่กองทุนพิเศษ เพื่อการเกษตรของธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank) เป็นจำนวน 20 ล้านดอลลาร์ ญี่ปุ่นได้ให้คำมั่นสัญญาว่าจะบริจาคเงินช่วยธนาคารพัฒนาเอเชียปีละ 20 ล้านดอลลาร์ ทุกปีจนถึงปีงบประมาณ 1972 ซึ่งจะบริจาครวมทั้งสิ้น 100 ล้านดอลลาร์ ญี่ปุ่นได้บริจาคเงิน 20 ล้านดอลลาร์ แก่กองทุนนี้มาแล้วหนึ่งครั้ง เมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้ว และเป็นประเทศแรกที่บริจาค ตามที่ได้มีการตกลงกันระหว่างประเทศสมาชิก สหรัฐจะบริจาค 200 ล้านดอลลาร์ ญี่ปุ่นบริจาค 100 ล้านดอลลาร์